



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 13 ธันวาคม 2562

เรื่อง

1. กุ้งราคาตก!!! ...เร่งวางมาตรการช่วยเหลือ
2. กษ.เตรียม Kick off ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จับมือภาคี 10 กระทรวง MOU...
3. 3 พันธุ์ไม้ตัดดอก..ริมโขง พืชทางเลือกสร้างรายได้งาม
4. สศก. บูรณาการหน่วยงาน กษ. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด...
5. สศก. บูรณาการหน่วยงาน กษ. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด...
6. หัวข้อข่าว: กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จฯทรงเปิดงานวันดินโลก
7. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ สด็จฯเปิดงาน 'วันดินโลก 2562'
8. คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ข้าว ยาง ปาล์ม มัน ข้าวโพด ครบ 5 นโยบายประกัน...
9. หัวข้อข่าว: 'มนัญญา'เปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งปี'62
10. 'เฉลิมชัย'ปิ้งไอเดียจับมือลาซาต้า
11. ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์
12. คอลัมน์: เขี้ยวถลาลม: มีกฎหมายเอาไว้ทำไม

สื่อ

- opt-news.com
technologychaoban.com
thairath.co.th
technologychaoban.com
thailandplus.tv
แนวหน้า
บางกอกทูเดย์
แนวหน้า
แนวหน้า
แนวหน้า
เดลินิวส์
มติชน (กรอบบ่าย)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ <http://www.opt-news.com/>
หัวข้อข่าว : กุ้งราคาตก!!! ...เร่งวางมาตรการช่วยเหลือ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

ฉบับที่ : - หน้า : -

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562



หน้าแรก **อปท. นิวส์** ข่าวสาร ข่าวย้อนหลัง วิดีโอ ฉบับย้อนหลัง สมภรณ์สมาชิก ติดต่อโฆษณา ติดต่อเรา ร่วมงานกับเรา

เกษตรนำไทย

< ย้อนกลับ

หนังสือนิวส์ OPT NEWS ONLINE



ฉบับที่ 320 ฝึกหัด
วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2562

กุ้งราคาตก!!! ...เร่งวางมาตรการช่วยเหลือ

12 ธ.ค. 2562

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาซื้อขายกุ้งขาวแวนนาไมที่ปรับตัวลดลง ตั้งแต่ช่วงเดือนม.ค.-ก.ย.62 พบว่า กุ้งขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยที่โลกริมละ 139 บาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 6% เนื่องจากไทยส่งออกกุ้งลดลง โดยมีปริมาณส่งออก 126,658 ตัน (ลดลง 5%) คิดเป็นมูลค่า 37,531 ล้านบาท (ลดลง 10%) เนื่องจากราคากุ้งไทยมีราคาที่สูงกว่าคู่แข่ง จึงส่งผลการส่งออกกุ้งไทยไปตลาดโลกลดลง

ประกอบกับการแข็งค่าของเงินบาท ความสามารถในการแข่งขันของไทยจึงลดลงไปด้วย นอกจากนี้ ทางผู้ประกอบการห้องเย็นและโรงงานแปรรูปขาดสภาพคล่อง รวมทั้งเลิกกิจการไปบางส่วน ดังนั้น ความต้องการกุ้งเพื่อส่งออกจึงน้อยลง และกระทบต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเดือดร้อนจากราคากุ้งที่ตกต่ำตั้งแต่ช่วงต้นปี 2562 เป็นต้นมา

นายระพีภัทร์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดย สศก. และกรมประมง ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย และเครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งไทย โดยที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการนำผลผลิตส่วนเกินกุ้งออกจากตลาด จำนวน 40,000 ตัน และกำหนดราคาเป้าหมายที่เกษตรกรขายได้ให้กึ่งขนาด 70 ตัว/กิโลกรัม อยู่ที่กิโลกรัมละ 150 บาท

ด้านนางอัญชญา ตราไชย รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง กรมการค้าภายในได้เตรียมดำเนินการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อกุ้งเพิ่มขึ้น จำนวน 30,000 ตัน วงเงินกู้ 5,000 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 75 ล้านบาท และการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อกุ้งเพื่อเก็บในสต็อกระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 10,000 ตัน วงเงินกู้ 1,500 ล้านบาท โดยชดเชยดอกเบี้ยในอัตรา 3% ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 22.50 ล้านบาท และชดเชยค่าเก็บกักโลกริมละ 1 บาท เป็นเงิน 10 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 32.50 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ระหว่างเร่งจัดทำโครงการและมาตรการดังกล่าว

นอกจากนี้ เตรียมขยายการส่งออกไปตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดจีน, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และไต้หวันให้มากขึ้น โดยให้กรมการค้าต่างประเทศจัดทีมเจรจาหาผู้ประกอบการส่งออกไทยกับผู้ประกอบการนำเข้ารายใหญ่ พร้อมกับส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ โดยให้กรมการค้าภายในจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภค เช่น นำกุ้งจากฟาร์มเกษตรกรจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การขายออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปลายปีที่เป็นช่วงเทศกาลที่มีบริโภคภายในประเทศจะซื้อกุ้งในราคาถูกลงกว่าของตลาดทั่วไป ซึ่งเชื่อมั่นว่ามาตรการดังกล่าว จะสามารถช่วยยกระดับราคากุ้งให้สูงขึ้นได้อย่างแน่นอน



เป็นคนแรกในกลุ่มเพื่อนของคุณที่ถูกใจสิ่งนี้

อปท.นิวส์
13 ชั่วโมงที่แล้ว

"เรามาทำงานการเมือง ไม่ใช่มาเล่นการเมือง เพราะฉะนั้นต้องทำงาน ไม่ใช่เข้ามาคอยโยย" อปท.นิวส์ เชิญ กำนัน กุลเชวงต์ นายเทศมนตรีตำบลนาอ้อ จ.เลย เป็นแขก

รหัสข่าว: I-191213000405

หน้า: 1/1



บริษัท อินโฟนิวส์ จำกัด | 888/178 อาคารมหาพาทูนาพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 ☎ 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

จากเว็บไซต์ www.technologychaoban.com

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : กษ.เตรียม Kick off ฐานข้อมูลเกษตรแห่งชาติ จับมือภาคี 10 กระทรวง MOU พร้อมกัน 25 ธ.ค. นี้

กระทรวงเกษตรฯ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรฯ โดยมีเลขาธิการ สกค. เป็นประธาน มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ Big data เพื่อร่วมผลักดันการขับเคลื่อน Big Data ภายใต้ชื่อโครงการฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ โดย สกค. ได้จัดประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา เพื่อหารือถึงแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนฐานข้อมูลด้านการเกษตร ให้เกิดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง และกำหนดแผนการ Kick off โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ในวันที่ 25 ธันวาคม นี้ เพื่อเป็นของขวัญต้อนรับ ปีใหม่ให้พี่น้องเกษตรกร ให้สามารถเข้าถึงการบริการข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตรของภาครัฐ ทั้งนี้ จะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ร่วมกันทั้ง 10 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ได้ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง

ด้าน **นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สกค.)** กล่าวเสริมว่า สำหรับโครงการฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ นับเป็นการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ Big Data ของกระทรวงเกษตรฯ ให้เป็นรูปธรรม และมีการขับเคลื่อนนำไปใช้ประโยชน์ในทุกภาคส่วน โดยจะบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตรของ สกค. ร่วมกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานภายนอก รวม 10 กระทรวง ตลอดจนข้อมูลต่างๆ ในโซเชียลมีเดีย (Social Media) หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่ภาคเกษตร ทั้งด้านเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด้านสินค้า และด้านทรัพยากรเกษตร ซึ่งการดำเนินการจะจัดทำชุดข้อมูล (Datasets) ที่กำหนดหน่วยงานเจ้าของข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน และจัดเก็บข้อมูลพฤติกรรมเกษตรกรในการดำเนินการด้านการเกษตรตั้งแต่ผลิตจนถึงขายผลผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการที่จะให้คำแนะนำแก้ไขปัญหา (Coaching) โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาจัดเก็บเข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ เพื่อการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และให้บริการข้อมูล Open Data และ Open API อย่างมีรอบด้านและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ระยะแรก จะเร่งผลักดันฐานข้อมูล เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์แน่นอน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 ด้วยฐานข้อมูลสินค้าเกษตรสำคัญ 5 ชนิด คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และยางพารา รวมทั้งฐานข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนเกษตร และมีแผนเปิด Open Data และ Open API ชุดข้อมูลสำคัญให้กับทุกภาคส่วนได้ใช้ประโยชน์ และเร่งสร้างเครือข่ายให้เจ้าหน้าที่และนักวิชาการด้านข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน เพื่อจัดทำข้อมูลให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งคาดว่า เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะสามารถช่วยให้การคาดการณ์และพยากรณ์ เดือนกับภาคเกษตร มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นประโยชน์สำหรับการจัดทำนโยบายเกษตรในการบริหารจัดการและตัดสินใจ ในด้านการวางแผนการผลิตและการตลาด พร้อมทั้งบริการข้อมูลข่าวสารทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจร

3 พันธุ์ไม้ตัดดอก..ริมโขง พืชทางเลือกสร้างรายได้งาม

ข่าว กวีไทย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์

12 ธ.ค. 2562 07:15 น.

SHARE |    



นางเพ็ญศรี วรชัชวาท ผู้อำนวยการสำนักขยายเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุตรดิตถ์ (ผศท.3) เผยถึงพืชทางเลือกของเกษตรกรจังหวัดหนองคาย ดอกเบญจมาศ ดอกมิม และดอกดาวเรือง เป็นพืชทางเลือกที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด ในอำเภอเมือง, ศรีเชียงใหม่ และท่าบ่อ เนื่องจากสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี เพราะไม้ตัดดอก 3 ชนิด เป็นที่นิยมนำมาเป็นเครื่องสักการบูชาในศาสนาพุทธ ตลาดมีความต้องการสูง การปลูก ดอกเบญจมาศ ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวประมาณ 3-4 เดือน มีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 81,739 บาท ได้ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 3,584 กก. เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 97,477 บาทต่อการการผลิต





การปลูก ดอกมัม ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวตลอด 3-4 เดือน จะมีต้นทุนเฉลี่ยไร่ละ 69,140 บาท ให้ผลผลิตเฉลี่ย ไร่ละ 2,443 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ที่ กก.ละ 60-70 บาท เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 87,803 บาทต่อรอบการผลิต

ส่วนการปลูก ดอกดาวเรือง นับตั้งแต่เริ่มต้นปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวในระยะเวลา 2-4 เดือน จะมีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ไร่ละ 34,498 บาท ได้ ผลผลิตเฉลี่ยไร่ละ 979 กก. ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ย กก.ละ 63 บาท เกษตรกรจะได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยไร่ละ 27,056 บาทต่อรอบการผลิต



เบ็ญจวิ วรชันท

ผู้อำนวยการ สศท.3 เผยอีกว่า นอกจากนี้อังยังมีไม้ดอกไม้ประดับที่เกษตรกรปลูกเพิ่มเติม ได้แก่ ใบเคย ดอกมะลิ ดอก พุด ดอกตัดเดอวี และดอกสร้อยทอง แสดงให้เห็นว่าการปลูกไม้ดอกไม้ประดับเป็นสินค้าที่ชาวสวนเลือกที่น่าสนใจ ช่วย สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี สำหรับเกษตรกรที่สนใจรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการปลูกไม้ดอกกิ่งพันธุ์ ทุนองต่าย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางขวัญเรือน น้อยเจริญ รองประธานกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับชุมชนหนองบัว ทอง อ.เมือง จ.หนองคาย 08-5000-8651.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562

จากเว็บไซต์ www.technologychaoban.com thairath.co.th

ฉบับที่ : - หน้า : -

หัวข้อข่าว : สศก. บูรณาการหน่วยงาน กษ. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด...



เด่นวันนี้

สศก. บูรณาการหน่วยงาน กษ. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด เสริมสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการ



เผยแพร่ วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม พ.ศ.2562

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าบทบาทภารกิจของ สศก. ในการจัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงข้อมูลช่วงเวลาการผลิตและการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรในแต่ละเดือนของปีเพาะปลูกนั้นๆ โดยได้จัดทำและรวบรวมสินค้าเกษตรสำคัญ 20 ชนิด เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรใช้ในการวางแผนการผลิตและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน สศก. ได้พัฒนาการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรให้ลงลึกในรายละเอียดระดับจังหวัดมากยิ่งขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในด้านการผลิตแล้วยังเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร รวมทั้งสร้างสมดุลตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นไปพร้อมกันอีกด้วย

สำหรับการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด โดยจะคาดการณ์ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนล่วงหน้า



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก.

ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ สศก. ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จัดทำปฏิทินฯ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และจัดส่งข้อมูลการจัดทำปฏิทินให้กับ สศก. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอผลการจัดทำปฏิทินต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป

ทั้งนี้ การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการผลิตและการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเพาะปลูกหรือการผลิตและความต้องการของตลาด การส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ดิน การเตรียมปัจจัยการผลิต การกระจายสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตไปยังจังหวัดที่ยังมีความต้องการผลผลิต และช่วยวางแผนหรือเตรียมการรับมือกับสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยผ่านกลไกคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพก.) ตลอดจนนำมาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการ ทราบถึงแหล่งผลิตอาหารในระดับพื้นที่ ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเมื่อหน่วยงานในระดับจังหวัดจัดส่งข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรแล้วเสร็จ ทาง สศก. จะจัดทำเป็นปฏิทินรายจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ www.thailandplus.tv
หัวข้อข่าว : สศก. บูรณาการหน่วยงาน กษ. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด...

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562
ฉบับที่ : - หน้า : -

THAILAND PLUS
TV Documentary Magazine

ADS 1000 x 140 โทร.095-529-6996

วันพฤหัสบดี 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

Home News TV Online Magazine Online Lifestyle

สศก. บูรณาการหน่วยงาน กษ. จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรรายจังหวัด เสริมสร้างความมั่นคงอาหารและโภชนาการ

12 ธันวาคม 2019 Thailandplus เกษตร / สิ่งแวดล้อม



นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า บทบาทภารกิจของ สศก. ในการจัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรทราบถึงข้อมูลช่วงเวลาการผลิตและการเก็บเกี่ยวสินค้าเกษตรในแต่ละเดือนของปีเพาะปลูกนั้นๆ โดยได้จัดทำและรวบรวมสินค้าเกษตรสำคัญ 20 ชนิด เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรใช้ในการวางแผนการผลิตและผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งปัจจุบัน สศก. ได้พัฒนาการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรดิจิทัลลงในรายละเอียดระดับจังหวัดมากขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในด้านการผลิตแล้ว ยังเสริมสร้างความมั่นคงอาหาร รวมทั้งสร้างสมดุลตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจในชุมชนและท้องถิ่นไปพร้อมกันอีกด้วย



สำหรับการจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด สศก. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งส่วนกลางและในระดับพื้นที่ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ในส่วนภูมิภาค เพื่อร่วมกันจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด โดยจะดำเนินการนิยามผลผลิตสินค้าเกษตรสำคัญที่จะออกสู่ตลาดในแต่ละเดือนล่วงหน้า ซึ่งความคืบหน้าขณะนี้ สศก. ได้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่จัดทำปฏิทินฯ ทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ และประมงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562 และจัดส่งข้อมูลการจัดทำปฏิทินให้กับ สศก. เพื่อวิเคราะห์และนำเสนอผลการจัดทำปฏิทินต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ และคณะกรรมการอาหารแห่งชาติต่อไป

ปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายจังหวัดด้วยวิธีการคำนวณเชิงพยากรณ์ ปีเพาะปลูก 2561/62

ชนิดพืช	ปี 2561												ปี 2562 (กรณีใช้การพยากรณ์)												ปีรวมเฉลี่ย (ปี)			
	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ธ.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	2561	2562		
ข้าวเจ้า												0.19	0.11	0.80	4.10									11.20	0.80	4.10	1,711,087	8,215
ข้าวเหนียว			1.34	28.68	19.43	10.37	0.04									12.08	75.64	11.57	3.94									95,534
มันสำปะหลัง			4.65	29.00	68.17	4.18									3.11	2.38	94.91											41,527
ข้าวโพดหวาน	2.85	26.37	17.38	9.11	10.41	10.64	1.51	2.83	2.02	10.42	0.18	0.10	2.00	43.77	18.84	14.25											5,426	8,215
ผลไม้				17.43	75.63					1.00	2.00	3.72				17.43	75.63			1.00	2.00	3.72					27,543	
มันฝรั่ง	0.28	4.49	4.49	21.88								65.47					100										44	110
ผลไม้สด	7.26	4.62	10.15	10.11	0.09	9.08	0.14	0.07	0.02	0.07	0.33	4.31															4,228	
धानิ	0.32	0.33	9.49	9.08	9.16	0.44	0.24	7.60	7.00	7.60	7.94	8.64															80,363,537	
ทุเรียน	0.64	0.57	7.57	0.94	0.94	0.83	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94															5,952	
ไม้ผลอื่น	0.10	0.13	7.81	7.74	0.19	7.80	0.10	7.53	0.16	9.40	9.18	0.94															2,963,154	
ไม้พุ่ม	0.72	0.34	7.94	7.73	0.08	7.91	1.41	7.34	7.90	9.90	9.18	5.41															29,680	
ยาง	11.00	11.00	4.00	4.00	3.00	3.00	14.00	8.00	4.00	4.00	11.00	12.00	11.00	4.00	4.00	3.00	3.00	8.00	14.00	8.00	4.00	4.00	11.00			113	105	
ยางอื่น	10.00	14.00	11.00	3.00	0.00	4.00	1.00	3.00	3.00	10.00	10.00	11.00	10.00	14.00	11.00	3.00	3.00	11.00	14.00	11.00	3.00	3.00	11.00	11.00		400	400	

ทั้งนี้ การจัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรระดับจังหวัด จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวางแผนการผลิตและการจัดการพื้นที่เกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวางแผนส่งเสริมหรือปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับช่วงเวลาเพาะปลูกหรือการผลิตและความต้องการของตลาด การส่งเสริมคุณภาพและความปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี การสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ ดิน การเตรียมปัจจัยการผลิต การกระจายสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตไปยังจังหวัดที่ยังมีความต้องการผลผลิต และช่วยวางแผนหรือเตรียมการรับมือกับสถานการณ์สินค้าเกษตรล่วงหน้า โดยผ่านกลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพท.) ตลอดจนนำมาใช้ประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการความมั่นคงอาหารและโภชนาการ กราบถึงแหล่งผลิตอาหารในระดับพื้นที่ ตามกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2580) ซึ่งเมื่อหน่วยงานในระดับจังหวัดจัดส่งข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรแล้วเสร็จ ทาง สศก. จะจัดทำเป็นปฏิทินรายจังหวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป



กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สด็จฯทรงเปิดงานวันดินโลก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “วันดินโลก 2562” ทรงมีพระราชดำรัสทรงห่วงใย “ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลาย” ทรงชี้แนะทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ต้องร่วมมือร่วมใจกัน จะช่วยให้ปัญหาทุเลาเบาบางจนหมดลงไปได้

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงาน “วันดินโลก” 5-8 ธันวาคม 2562 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก ภายใต้แนวคิด “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future” ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ การเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ.ไพฑาราม จ.ราชบุรี โดยมีคณะผู้จัดงาน อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนประชาชน เข้าร่วมเสด็จเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำรัสเปิดงานความว่า “ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องรีบแก้ไข เพราะทรัพยากรดิน มีความเกี่ยวพันกับชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมของโลก ดินเป็นแหล่งกำเนิดของทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมาย เพราะการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เพื่อให้ได้อาหารยังชีพ ก็ต้องอาศัยดินดี ผนวกกับองค์ประกอบอื่นๆ การที่ดินเสื่อมโทรม จนเพาะปลูกไม่ได้ผลหรือถูกกัดเซาะทำลาย ทำให้พื้นที่ดินลดน้อยลงเกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังที่ทราบกันดี อาทิ สภาพอากาศ การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตัดไม้ทำลายป่าขาดความเอาใจใส่ หรือขาดความรู้ที่จะปรับปรุง บำรุงดินเป็นต้น จึงต้องเร่งลงมือทำก่อนที่สถานการณ์จะเลวลงจน

ยากจะแก้ไข วิธีการอาจจะต้องให้การศึกษาค้นคว้า ความเข้าใจแก่ ประชาชนทั่วไป และเกษตรกรให้เห็นคุณค่าของดิน เรื่องการรักษา บำรุงดิน วิธีที่จะหยุดหรือลดปัญหาดินถูกกัดเซาะไม่ว่าจะโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญคือ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ก็เชื่อว่า จะช่วยให้ปัญหาทุเลาเบาบางจนหมดลงไปได้ ยังผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากดินอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award แก่ มร.เอสเตบัน โลเรีย โซลานโน (Mr.Esteban Loria Solano) จาก หน่วยงาน Costa Rican Soil Science Association สาธารณรัฐคอสตาริกา ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่ดำเนินงานด้านการจัดการดิน โดยกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองซานโฮเซ ทุกวันที่ 5 ธันวาคม โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนเป็นประเพณี ซึ่งกิจกรรมได้เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 2 ประการ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: ทั่วไป/สตรี

วันที่: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14109

หน้า: 15(บน)

Col.Inch: 74.13

Ad Value: 92,662.50

PRValue (x3): 277,987.50

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กรมส่งเสริมเกษตรฯ หารือกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ส่งเสริมการเปิดงานวันดินโลก



คือ มลพิษทางดิน และ Climate change และยิ่งส่งผลให้เกิดแผนระดับชาติในการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ ปีนี้มีรายชื่อผู้เสนอเข้าชิงรางวัล จำนวน 34 ราย (เอเชีย 9 ประเทศ ยุโรป 6 ประเทศ อเมริกาใต้ 4 ประเทศ แอฟริกา 1 ประเทศ อเมริกาเหนือ 3 ประเทศ และ ตะวันออก 1 ประเทศ) หน่วยงานจากประเทศไทยจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และโรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

ทั้งนี้ การจัดงานวันดินโลกครั้งต่อไป จะมีขึ้นภายใต้แนวคิด “Keep soil alive, protect soil biodiversity” ในปี 2563 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีความสนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมอื่นๆ ด้านการบริหารจัดการดินได้อย่างต่อเนื่องที่ <http://www.worldsoil.in.th/> หรือ โทร.02-5798515



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯเปิดงาน 'วันดินโลก 2562'

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน "วันดินโลก" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร "นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม" (Humanitarian Soil Scientist Award) พระองค์แรก และพระองค์เดียวของโลก ภายใต้แนวคิด "ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน : Stop Soil Erosion, Save our Future"

ภายในงานจัดแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรอย่างครบวงจร ส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์หน้าดินให้คงความสมบูรณ์ การเสวนาระดับนานาชาติ และนิทรรศการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีคณะผู้จัดงาน อาทิ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะทำงานกรมพัฒนาที่ดิน ข้าราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ ลังค์กักระทรวงเกษตรฯ บุคลากรผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตลอดจนประชาชน ฝัารับเสด็จเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดงาน ความว่า "ปัญหาดินเสื่อมโทรมและดินถูกกัดเซาะพังทลายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นปัญหาใหญ่ที่เราต้องรีบแก้ไข เพราะทรัพยากรดิน มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งแวดล้อมของโลก ดินเป็นแหล่งกำเนิด ของทรัพยากรที่มีคุณค่ามากมาย เพราะการเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เพื่อให้ได้อาหารยังชีพิต ก็ต้องอาศัยดินดี ผืนวกกับองค์ประกอบอื่นๆ การที่ดินเสื่อมโทรม จนเพาะปลูกไม้ได้ผลหรือถูกกัดเซาะทำลาย ทำให้พื้นที่ดินลดน้อยลง เกิดจากสาเหตุต่างๆ ดังที่ทราบกันดี อาทิ สภาพอากาศ การจัดการที่ไม่ถูกต้อง การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตัดไม้ทำลายป่า ขาดความเอาใจใส่ หรือขาดความรู้ที่จะปรับปรุง บำรุงดิน เป็นต้น จึงต้องเร่งลงมือทำก่อนที่สถานการณ์จะเลวลงจนยากจะแก้ไข วิธีการอาจจะช่วยให้การศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ ประชาชน ทั่วไป และเกษตรกร ให้เห็นคุณค่า ของดิน เรื่องการรักษา บำรุงดิน วิธีที่จะหยุดหรือลดปัญหาดินถูกกัดเซาะไม่ว่าจะโดยอาศัยความรู้ทางวิชาการ เทคโนโลยี หรือภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สำคัญคือ ต้องร่วมมือร่วมใจกัน ทั้งภาครัฐ ภาคประชาชน ก็เชื่อว่า จะช่วยให้ปัญหาทุเลาเบาบางจนหมดลงไปได้ ยังผลให้เกิดการใช้ประโยชน์ จากดินอย่างยั่งยืนสืบต่อไป"



บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 13 - พุธสัปดาห์ 19 ธันวาคม 2562

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3167

หน้า: 34(เต็มหน้า)

Col.Inch: 93.88

Ad Value: 93,880

PRValue (x3): 281,640

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เสด็จฯเปิดงาน 'วันดินโลก 2562'



การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานเหรียญรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award แก่ **มร. เอสตีบาน โลเรีย โซลานโน (Mr.Esteban Loria Solano)** จาก **หน่วยงานCosta Rican Soil Science Association สาธารณรัฐ คอสตาริกา** ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ดำเนินงานด้านการจัดการดิน โดยกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด ได้แก่ การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปรับปรุงบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยหมักในพื้นที่สวนสาธารณะของเมืองซานโฮเซ ทุกวันที่ 5 ธันวาคม โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 จนเป็นประเพณี

ซึ่งกิจกรรมได้เชื่อมโยงสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ 2 ประการคือ มลพิษทางดิน และ Climate change และยังส่งผลให้เกิดแผนระดับชาติในการลดปริมาณคาร์บอนในอากาศ ปีนี้มีรายชื่อผู้เสนอเข้าชิงรางวัล จำนวน 34 ราย (เอเชีย 9 ประเทศในยุโรป 6 ประเทศ



อเมริกาใต้ 4 ประเทศ แอฟริกา 1 ประเทศ อเมริกาเหนือ 3 ประเทศ และ ตะวันออก 1 ประเทศ) หน่วยงานจากประเทศไทยจำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน และ โรงพยาบาลพนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

การจัดงานวันดินโลกครั้งต่อไป จะมีขึ้นภายใต้แนวคิด **"Keep soil alive, protect soil biodiversity"** ในปี2563 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีความสนใจสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหว และกิจกรรมอื่นๆ ด้านการบริหารจัดการดินได้อย่างต่อเนื่องที่ <http://www.worldsoil.in.th/> หรือ โทร.0-2579-8515 ■





ข้าว ยาง ปาล์ม มัน ข้าวโพด ครบ 5 นโยบายประกันรายได้เกษตรกร

ครบแล้ว สำหรับนโยบายประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกพืชผล 5 ชนิด
ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตามนโยบายหาเสียงโดยพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อร่วมรัฐบาลกับ
พรรคพลังประชารัฐ ก็ถูกกำหนดให้เป็นนโยบายรัฐบาล ภายใต้การนำของ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ล่าสุด กรม.เห็นชอบดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63
นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมในเรื่องข้าวอีกด้วย

1. เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ รับทราบ
และเห็นชอบมติคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
(นบขพ.) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้

1.1 อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปี 2562/63 วงเงินรวม 923 ล้านบาท

1.2 อนุมัติมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63
วงเงิน 45 ล้านบาท

1.3 รับทราบมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี
2562/63

ประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ทั่วประเทศ

ราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กก.ละ 8.50 บาท (ความชื้น 14.5%)

ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ช.ก.ส. จะโอนเงินชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคา
เกณฑ์กลางอ้างอิง เข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

จะเริ่มจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรก 20 ธันวาคมนี้

โดยโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ

(1) ช่วงเวลาเพาะปลูก ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่
31 พฤษภาคม 2563

(2) ระยะเวลาใช้สิทธิ ใช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินส่วนต่างครั้งแรกในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม-19 ธันวาคม 2562 ให้มีสิทธิรับเงินชดเชยในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และจ่ายต่อไปทุกวันที่ 20 ของเดือนจนถึงระยะเวลาสิ้นสุดการรับสิทธิชดเชยตามโครงการ 31 ตุลาคม 2563

(3) ระยะเวลาโครงการ 1 ธันวาคม 2562-31 ธันวาคม 2563

3. กรมฯ ยังเห็นชอบมาตรการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63

2.1 การบริหารจัดการการนำเข้า โดยกำหนดช่วงเวลาการนำเข้าให้นำเข้าเฉพาะช่วงกุมภาพันธ์-สิงหาคม ของทุกปี ยกเว้น ออสเตรเลีย หากมีนโยบายให้นำเข้า การควบคุมการขนย้ายในพื้นที่ติดชายแดนเพื่อนบ้าน กำหนดสัดส่วนการนำเข้าข้าวสาลีต่อการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 : 3 การตรวจสอบการลักลอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยกรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่ายความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการกำหนดมาตรการป้องกันและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้า เพิ่มความเข้มงวดการตรวจค้นของด่านตรวจความมั่นคง จัดชุดเข้าตรวจตามช่องทางผิดกฎหมายในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีการลักลอบขนย้าย และให้มีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน เพื่อศึกษาและนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา รวมทั้งพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ลักลอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของเกษตรกร และระบบการค้าในประเทศเป็นสำคัญ

2.2 การดูแลความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กำหนดให้ผู้รับซื้อแสดงราคา ณ จุดรับซื้อที่ความชื้น 14.5% และ 30% พร้อมแสดงตารางการเพิ่ม-ลด ราคาตามเปอร์เซ็นต์ความชื้น และกำหนดให้ใช้เครื่องชั่งน้ำหนัก/เครื่องวัดความชื้นที่มีมาตรฐาน

2.3 การดูแลความสมดุล โดยแจ้งปริมาณการครอบครอง การนำเข้าสถานที่เก็บ การตรวจสอบสต็อก

2.4 การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย โดยเชื่อมโยงผลผลิตกับผู้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.5 โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยสถาบันเกษตรกร ปี 2562/63 ให้ ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ นำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ในการรวบรวมหรือรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562/63 กับกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อจำหน่ายต่อแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยดูดซับปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ผลผลิตออกมาก โดย ธ.ก.ส. จัดสินเชื่อ วงเงิน 1,500 ล้านบาท คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตรา MLR-1 หรือร้อยละ 4 ต่อปี โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน วงเงินชดเชย 45,000,000 บาท

2.6 สนับสนุนให้ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เก็บสต็อกผลผลิต โดยสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ/หรือใช้วัตถุดิบ ในการผลิตอาหารสัตว์ ให้สามารถรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกร โดยไม่ต้องเร่งระบายผลผลิตและเก็บสต็อกไว้ในรูปแบบชนิดเมล็ด เพื่อตั้ง ผลผลิตส่วนเกินออกจากตลาดโดยไม่แทรกแซงกลไกตลาด วงเงินสินเชื่อ 1,500 ล้านบาท รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ตามมูลค่าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เก็บสต็อกไว้ อัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลา เก็บสต็อก 60-120 วัน วงเงินชดเชย 15,000,000 ล้านบาท โดยใช้ งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.)

4. ยุคนี้ ไม่มีการดำเนินนโยบายในลักษณะเอาเงินแผ่นดินไปรับซื้อ (ตั้งชื่อว่ารับจ่าน้ำ) สินค้าเกษตรในราคาแพงกว่าตลาด แล้วเก็บเข้าโกดังหลวง อันจะเปิดช่องให้มีการโกงกินมโหฬารเหมือนยุครัฐบาลเพื่อไทย

แต่ใช้วิธีช่วยเหลือโดยจ่ายเงินส่วนต่างเข้ากระเป๋าเกษตรกรโดยตรง ผ่านโครงการประกันรายได้เกษตรกร ในพืชผล 5 ชนิดข้างต้น นอกจากนี้ ยังมีมาตรการเสริมในพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิดอีกต่างหาก

ยกตัวอย่าง ในที่ประชุมกรม.เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 2562 กระทรวง พาณิชย์ได้รายงานมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือก ปีการผลิต 2562/63 (คู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว) อาทิ (1) โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก กรณีค่าฝักเก็บและ ค่ารักษาคุณภาพข้าวเปลือก (2) โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวโดยสถาบัน เกษตรกรวงเงิน และ (3) โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าว ในการเก็บสต็อก เพื่อลดระดับปริมาณข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก เป้าหมาย 6.5 ล้านตันข้าวเปลือก จากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ฯลฯ

กรณียางพารา คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติก็รายงานความ กืบหน้าในการเพิ่มการใช้ยางพาราของแต่ละกระทรวงให้ กรม.รับทราบ ในวันเดียวกัน ยกตัวอย่าง (1) กระทรวงคมนาคม มีเป้าหมายการใช้ยาง จำนวน 33,957.68 ตัน โดยมีผลการใช้ยาง จำนวน 34,353.26 ตัน สำหรับ ทำถนนและอุปการณ์อำนวยความสะดวกจราจร คิดเป็นร้อยละ 101.16 ของ เป้าหมาย (2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายการใช้ยาง จำนวน 33,658.02 ตัน โดยมีผลการใช้ยาง จำนวน 18,008.62 ตัน สำหรับทำถนน คิดเป็นร้อยละ 53.50 ของเป้าหมาย (3) กระทรวงกลาโหม มีเป้าหมายการใช้ ยาง จำนวน 42,098.47 ตัน โดยมีผลการใช้ยาง จำนวน 1,759.54 ตัน สำหรับ ทำถนน ปืนจำลอง รองเท้า และที่นอน คิดเป็นร้อยละ 4.18 ของเป้าหมาย (4) กระทรวงมหาดไทย มีเป้าหมายการใช้ยาง จำนวน 51,926.26 ตัน โดยมี ผลการใช้ยาง จำนวน 65,370.90 ตัน สำหรับทำถนน สนามเด็กเล่น และ ลานอเนกประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 125.59 ของเป้าหมาย ฯลฯ

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ความเห็น

วันที่: ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 14109

หน้า: 5(บน)

Col.Inch: 111.78 Ad Value: 139,725

PRValue (x3): 419,175

คลิป: ชาว-ดำ

คอลัมน์: กวนน้ำให้ใส: ข้าว ยาง ปาล์ม มัน ข้าวโพด ครบ 5 นโยบายประกันรายได้เกษตรกร

สำหรับพืชผลอื่นๆ ก็มีมาตรการเสริมต่างกันออกไป
ทั้งหมด เป็นตัวอย่างสะท้อนถึงความถี่หน้าในการทำงานจริงเพื่อ
ประโยชน์ปากท้องของประชาชน ไม่ใช่แค่มุ่งแต่จะเอาชนะคะคานทางการเมือง
แย่งชิงอำนาจทางการเมือง อันทำให้ประชาชนจำนวนมากเกิดความเบื่อหน่าย
กับนักการเมืองจำนวนไม่น้อยในขณะนี้

สารลัม

'มณีัญญา'เปิดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้งปี'62

น.ส.มณีัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังจัดงานวันมรดกโลกห้วยขาแข้ง ประจำปี 2562 ที่จ.อุทัยธานีว่า การจัดงานดังกล่าว เพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมแบบยั่งยืน เพื่อปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้เห็นความสำคัญในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมถึงจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีคุณภาพสูงสุด และเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

น.ส.มณีัญญา กล่าวต่อว่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งผ่านการรับรองจากองค์การ UNESCO ให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก จึงเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจของชาวอุทัยธานี ซึ่งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเป็นป่าอนุรักษ์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไม่มีราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยทำกิน อีกทั้ง ยังเป็นผืนป่าตะวันตกที่รายล้อมด้วยป่าอนุรักษ์ผืนอื่น เช่น อุทยาน

แห่งชาติแม่วงก์ - แม่เปิน อุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองลาน อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า อุทยานแห่งชาติศรีนครินทร์ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร จึงเป็นป่าอนุรักษ์ผืนใหญ่ที่สุดของแผ่นดินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังเป็นแหล่งป่าไม้สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าอุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ป่าชุกชุม สภาพนิเวศวิทยาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

“ปัจจุบันป่าไม้ถูกทำลายรวดเร็ว ทำให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์ เช่น ปัญหาความแห้งแล้งภัยพิบัติธรรมชาติ ปล่อยตัดไม้และล่าสัตว์ป่า จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อรักษาพื้นที่ป่าที่ยังสมบูรณ์มิให้ถูกทำลาย ให้คงสภาพเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัยสมเป็นมรดกธรรมชาติของชาวอุทัยธานีและชาวโลกต่อไป” น.ส.มณีัญญา กล่าว

'เฉลิมชัย' บึงไอบีเดียจับมือลาซาต้า

■ ดันสินค้าเกษตรขายออนไลน์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าการผลักดันสินค้าเกษตรออนไลน์ เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ผู้ไทยแลนด์ 4.0 และเกษตร 4.0 ในการเพิ่มช่องทางตลาดที่สำคัญตามแนวทางนโยบายตลาดนำเกษตรกรมาต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้ กระทรวงเกษตรฯ กำลังขยายความร่วมมือไปอีกขั้น ผู้แพลตฟอร์มลาซาต้า ผู้นำอี-คอมเมิร์ซ ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยหารือเบื้องต้นกับทีมบริหารงานผู้ขายลาซาต้า สร้างโอกาสให้สินค้าเกษตรและเกษตรกรไทย กระทรวงเกษตรฯ กับ บริษัทลาซาต้า จำกัด (ประเทศไทย) เห็นโอกาสสำคัญที่จะร่วมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้ถึงมือผู้บริโภคโดยตรง สามารถเปิดร้านค้าบนแพลตฟอร์มลาซาต้า เพื่อนำสินค้าเกษตรเข้าสู่ช่องทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ช่วยเพิ่มช่องทางตลาดให้เกษตรกรได้กระจายผลผลิตช่วงผลผลิตออกตลาดมากแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรขยายฐานกลุ่มลูกค้าไม่จำกัด ซื้อขายกับผู้ซื้อ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงความต้องการ

ของตลาด ลดความเหลื่อมล้ำ และนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ดี จากเกษตรกรผู้ผู้บริโภคโดยตรง

รมว.เกษตรฯกล่าวต่อว่า กระทรวงเกษตรฯ จะเริ่มเปิดตัวโครงการดันปี 2563 เป็นของขวัญปีใหม่ ให้เกษตรกร โดยจัดกิจกรรมอบรมทักษะให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าผ่านลาซาต้า โดยเจ้าหน้าที่จากกระทรวงเกษตรฯ และทีมงานมหาวิทยาลัยลาซาต้าจะมาให้ความรู้เริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ การสมัครเป็นผู้ขาย การใช้ระบบถึงเทคนิคการโปรโมทสินค้า การใช้เครื่องมือถ่ายภาพสินค้า ทำคลิปวิดีโอ บรรจุผลิตภัณฑ์ และขนส่งไปจนถึงร่วมแคมเปญ กิจกรรมการตลาดของลาซาต้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย ขณะที่กระทรวงเกษตรฯจะพัฒนาให้เกษตรกรพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ การแปรรูป และบรรจุสินค้าให้ได้มาตรฐานไปพร้อมกัน

ขั้นตอนแรกจะเน้นจัดกิจกรรมอบรมให้กลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และกลุ่ม Young Smart Farmer ซึ่งปัจจุบัน มีแปลงใหญ่กว่า 6,000 แปลง เกษตรกรมากกว่า 350,000 ราย ใน

ขณะที่สหกรณ์การเกษตรกว่า 3,000 แห่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 66,000 แห่งทั่วประเทศ และ Young Smart Farmer มากกว่า 11,000 ราย ซึ่งมีสินค้าเกษตรคุณภาพจำนวนมากพร้อมพัฒนา และแปรรูปจำหน่ายสู่มือผู้บริโภคกับลาซาต้า โดยตรง

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำข้อตกลงกับลาซาต้า เชื่อมั่นว่าจะเปิดโอกาส และเป็นมิติใหม่ให้เกษตรกรที่สนใจและยังไม่เคยมีประสบการณ์ขายของออนไลน์ ได้เรียนรู้การขายสินค้าเกษตรผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการเป็นผู้จำหน่ายสินค้าด้วยตนเอง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และเกษตร 4.0 โดยกระทรวงเกษตรฯ ยังเล็งช่องทางการตลาดออนไลน์ โดยขยายไปสู่แหล่งซื้อบึงไอบีเดียรายอื่นๆ เพิ่มเติม ทั้งในประเทศไปจนถึงผู้ลูกค้าต่างประเทศในอนาคตต่อไป

ส่งเสริมปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในปีนี้กรมฯได้จัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาผ่านระบบสหกรณ์ ปีการผลิต 2562/2563 ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการดำเนินโครงการนี้เมื่อปีที่ผ่านมานี้ สหกรณ์ได้ลงไปส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ลดพื้นที่ทำนาปรังหันมาปลูกข้าวโพดซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อย และมีหน่วยงานต่างๆ เข้าไปให้การสนับสนุนทั้งในด้านองค์ความรู้ ตั้งแต่การเตรียมดิน การดูแลพื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชน ซึ่งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ได้เข้ามาเปิดจุดรับซื้อจากสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับสหกรณ์ มีรายได้ดีกว่าการทำนา เนื่องจากต้นทุนการผลิตต่ำกว่าและมีการกำหนดราคารับซื้อที่ชัดเจน รวมถึงเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยสามารถปลูกได้ผลดีในช่วงหน้าแล้ง

ขณะนี้ กรมฯได้สำรวจสหกรณ์ที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการในปีนี้ และย้ำว่าต้องเป็นพื้นที่ที่มีน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูก และเกษตรกรต้องลงมือปลูกไม่เกินวันที่ 15 มกราคม 2563 เพื่อจะเก็บเกี่ยวได้ทันในช่วงฤดูแล้ง เบื้องต้น มีสหกรณ์สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนา

156 สหกรณ์ ใน 33 จังหวัด สมาชิก 21,392 ราย พื้นที่ประมาณ 156,203 ไร่ คาดว่าจะได้ผลผลิตประมาณ 1.5 - 2 แสนตัน อย่างไรก็ตามกรมฯได้ประสานหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ดูแลด้านการผลิต ส่งนักการเกษตรลงพื้นที่ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร ตั้งแต่การเลือกพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ การเตรียมแปลงปลูก การดูแลผลผลิต การให้ปุ๋ย ให้น้ำ การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช สำหรับตลาดรับซื้อขณะนี้ได้มีการจับคู่ธุรกิจระหว่างบริษัทเอกชนผู้ผลิตอาหารสัตว์กับสหกรณ์ ซึ่งจะมีการกำหนดจุดรับซื้อร่วมกัน และประกันราคารับซื้อข้าวโพดไม่ต่ำกว่า 8 บาทต่อกิโลกรัม ที่ความชื้น 14.5% ซึ่งเป็นราคา ณ หน้าโรงงาน หากความชื้นมากกว่านั้น จะมีการระบุราคาปรับซื้อตามอัตราความชื้นที่ชัดเจน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกร ทั้งนี้ ได้กำหนดช่วงเวลาดำเนินการในการชี้แจงโครงการ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ และการดูแลการปลูก 30 พฤศจิกายน 2562 - 15 มกราคม 2563 การทำสัญญารับซื้อข้าวโพดล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 - 15 มกราคม 2563 และคาดว่าจะเริ่มรวบรวมผลผลิตส่งให้กับบริษัทผู้ค้าตั้งแต่วันที่ 2563 เป็นต้นไป.



มีกฎหมายเอาไว้ทำไม

“ปาริณาซีรีส์” ไม่ได้เกิดจากความเกลียดชัง หากเกิดจาก “การกระทำ”

ปาริณาแจ้งชัดในรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ “ป.ป.ช.” ว่ามีที่ดิน 1,706 ไร่ ออกสื่อให้สัมภาษณ์ขณะฉวยทางโทรทัศน์รู้กันทั่วว่าใครเป็นเจ้าของฟาร์มไก่พันธุ์

และเมื่อกรมป่าไม้เข้าตรวจสอบที่ดินกว่า 600 ไร่ “ปาริณา” ยังแจ้งความให้ดำเนินคดีอาญาฐานบุกรุกเข้าไปโดยไม่ได้ออกกล่าวกับ “เจ้าของ”

ยังมีอะไรที่ไม่ชัด !

แต่พอปรากฏว่า ที่ซึ่งปาริณาครอบครองอยู่นั้น กว่า 46 ไร่ ผิดกฎหมายอย่างน้อย 2 ฉบับคือ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.ป่าไม้ ก็เกิดคำถามถึง “สถานะ” ของที่ดินอีก 600 กว่าไร่

วราวุธ ศิลปอาชา เจ้ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า “เป็นเรื่องที่ ส.ป.ก.ต้องอธิบาย”

“ส.ป.ก.” ขึ้นตรงกับ **ธรรมนัส พรหมเผ่า** รัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แห่งพลังประชารัฐ พรรคที่ “ปาริณา” สังกัด

ช่างพร้อมใจกันทั้งธรรมนัสและ **วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข** เลขานุการ ส.ป.ก.ว่า “เอาที่ ส.ป.ก.คืนมาแล้วจบกัน”

แม้จะมีคำพิพากษาศาลฎีกาวางแนว

บรรทัดฐาน แต่ ส.ป.ก.ก็ไม่ดำเนินคดี !

“ปาริณา” แจ้งเองว่าครอบครองทำฟาร์มไก่มาตั้งแต่ปี 2549 ที่ตรงนั้นเป็นที่ป่าสงวนฯ ซึ่งกรมป่าไม้มอบให้ ส.ป.ก.ตั้งแต่ปี 2536 เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรผู้ไร้ที่ทำกิน *โฉนดเป็นปาริณา !?*

ต้องสอบสวนว่า ใครปล่อยให้ปาริณาเข้าไปยึดครองที่ดินนั้นทำกิน

ควรสอบสวนต่อไปอีกว่า “สถานะ” ของที่กว่า 600 ไร่ นั้นเป็นเช่นไร ?

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 15189/2558 วางบรรทัดฐานชัดว่า

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเป็นเพียงการกำหนดขอบเขตของที่ดินที่จะทำการปฏิรูปที่ดินเท่านั้น ไม่ได้มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่ ป่าสงวนแห่งชาติ ยังคงเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อยู่เช่นเดิม

“ขณะที่ผู้ร้องกระทำความผิดคดีนี้ ผู้ร้องจึงยังไม่เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเกิดเหตุ การจัดสรรที่ดินเพื่อการปฏิรูปที่ดินยังไม่เสร็จสิ้น ที่ดินเกิดเหตุจึงยังมีสภาพเป็นที่ป่าสงวนแห่งชาติอยู่ การกระทำของผู้ร้องจึงเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14.31 วรรคหนึ่ง”

ตั้งใจให้ตรงๆ แล้วรักษากฎหมายด้วยความเที่ยงธรรม !?!!